

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

### บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายอุแบร์ โรมาลี แบร์ตรีอง วิริออต กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ
4. นายจิรวุฒิ ความันท์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยคิดเป็นร้อยละ 44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

#### ผู้สอบบัญชี

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ จากบริษัท สำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด

#### เริ่มการประชุม

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 76 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 1,519,905,362 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.76 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 3,250,385,569 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และพิจารณาและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 11,889,507 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. บริษัทควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และงบการเงินของบริษัทในรูปแบบของจอภาพแสดงผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนมีการลงมติ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2552 ตามงบการเงินรวมบริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3,098 ล้านบาท (ในปี 2551บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 2,706 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อรวมกับรายได้อื่นๆ ในปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,387 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจาก 3 โครงการหลักคือ โครงการเดอะริเวอร์ โครงการนอร์ทพอยท์ และโครงการเดอะไฮทส์ ในปี 2552 บริษัทมีต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและขาดทุนจากการลดมูลค่าที่ดินรอการขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,336 ล้านบาทส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนส่วน

แบ่งขาดทุนจากกิจการร่วมค้าจำนวน 51 ล้านบาท แต่บริษัทมีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าอีกเป็นจำนวน 163 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายทางการเงินอีกจำนวน 164 ล้านบาทส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2552 เป็นจำนวน 277 ล้านบาท

2. บริษัทได้มีการขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น บริษัท ไรมอน แลนด์ หรือเพอร์ตี จำกัด จากเดิมเดือนเมษายน 2552 เป็นเดือนเมษายน 2553 อยากทราบว่าบริษัท ไรมอน แลนด์ หรือเพอร์ตี จำกัด มีปัญหาในการชำระคืนหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัท ไรมอน แลนด์ หรือเพอร์ตี จำกัด ได้ขายที่ดินที่เป็นของบริษัท ไรมอน แลนด์ หรือเพอร์ตี จำกัด และได้นำเงินบางส่วนไปชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงินครบถ้วนแล้ว

3. บริษัทยังมีเงินกู้ค้างหรือต้องขยายระยะเวลาการชำระคืนกับสถาบันการเงินหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า เงินกู้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็น project finance เช่น โครงการนอร์ทพ้อยท์ บริษัทจะชำระคืนเงินกู้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ โดยบริษัทได้เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปบางส่วนแล้ว และได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งโครงการนอร์ทพ้อยท์มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 เช่นเดียวกับโครงการเดอะริเวอร์ ที่บริษัทจะชำระคืนเงินกู้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ ส่วนโครงการเดอะไฮทส์ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 แล้ว โดยบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนแล้ว

นายชลกฤต ไพโรพศาลกิจ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2552 ถือเป็นจุดต่ำที่สุดของบริษัทหรือยัง และแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2553 จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2552 ถือเป็นจุดต่ำสุดของบริษัทหรือยังนั้น คงต้องพิจารณาจากภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์ทางเมืองเป็นสำคัญ ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2553 ต้องพิจารณาจากยอดขายของโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ

เดอะริเวอร์ มียอดขายแล้วประมาณ 9,400 ล้านบาท โดยโครงการมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปอย่างมาก และการรับรู้รายได้ของโครงการขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการก่อสร้างและยอดขาย โดยการก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2554 หรือต้นปี 2555

2. รายได้หลักของบริษัทในปี 2553 มาจากโครงการที่มีอยู่แล้วในปี 2552 ใช่หรือไม่ และบริษัทจะมีโครงการใหม่ในปี 2553 หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัทคาดว่ารายได้หลักของบริษัทในปี 2553 นี้ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการที่เดิมซึ่งได้แก่ โครงการเดอะริเวอร์ และโครงการนอร์ทพอยท์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยในปี 2553 บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่คือ โครงการ 185 ราชดำริ โดยบริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553

นายนวนันต์สิงห์ ดุวา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 177,551 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. งบประมาณของบริษัทที่ใช้ในการโฆษณาในปี 2552 เป็นจำนวนเงินเท่าไร และปี 2553 บริษัทคาดว่าจะใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ในปี 2552 บริษัทได้มีการลดงบประมาณในการโฆษณาลงไปประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนปี 2553 บริษัทจะใช้งบประมาณในการโฆษณากับโครงการ 185 ราชดำริ โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

2. บริษัทมีการตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตริอง วิริชอท กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายอุแบร์ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการตลาดในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2-3 ของรายได้ของโครงการ

3. บริษัทมีการเป้าหมายในการขายในปีนี้อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอุแบร์ โรมารี แบร์ตริอง วิริชอท กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายอุแบร์ชี้แจงว่า ในปีนี้ที่บริษัทตั้งเป้าในการขายใหม่ไว้มากกว่า 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายใหม่จะขึ้นอยู่กับ

สมมติฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางการเมืองที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายในการขายของ  
ปีนี้ด้วย

4. บริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า มาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในปี 2554  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น (Hearing) หากมาตรฐานการบัญชีเรื่องดังกล่าว  
ได้รับการแก้ไข บริษัทก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว

นายชลดฤต ไพโรพศาลกิจ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ว่า มาตรฐานการ  
บัญชีเรื่องการรับรู้รายได้มีเนื้อหาที่สำคัญอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กิจการของบริษัทจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ดังนั้น  
หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนมีการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ค่าโฆษณา ค่าบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย  
พนักงาน ไม่แน่ว่ามาตรฐานการบัญชีจะผ่อนปรนในการบันทึกรายได้ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่  
คงต้องรอระยะเวลาให้มีการบังคับใช้ก่อน

นายสิทธิโชค ซึ่งถือหุ้นจำนวน 316 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. หากบริษัทไม่สามารถเข้าดำเนินงานในโครงการ 185 ราชดำริ จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท  
คิดเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและ  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัทคาดว่า  
บริษัทยังไม่สามารถรับรู้รายได้ภายในปีนี้ เพราะความคืบหน้าในการก่อสร้างยังดำเนินไม่ถึง  
ร้อยละ 10 โดยบริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2556

2. ใกล้กับโครงการเดอะริเวอร์ มีโครงการเดอะ ไลท์ เฮ้าส์ ของบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดของห้องชุด ราคาห้องของโครงการ  
เดอะริเวอร์จะมีราคาสูงกว่ามาก บริษัทคิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและ  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าของ  
บริษัทเป็นกลุ่มลูกค้ากลางถึงระดับบน (High-End) โดยราคาของห้องชุดขึ้นอยู่กับคุณภาพ  
ของวัสดุ และทำเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งเมื่อเทียบกับหลายโครงการ โครงการของบริษัทจะมี  
คุณภาพดีกว่าและตั้งอยู่ในทำเลที่ดีกว่าทำให้มีราคาขายสูงกว่าเช่นเดียวกัน

นายชลกฤต ไพรไพศาลกิจ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. ในปี 2553 บริษัทจะต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการโครงการหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า โครงการทุกโครงการ บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาโครงการ โดยโครงการนอร์ทพ้อยท์จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ถ้าหากมีการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดครบถ้วนบริษัทก็จะมีกระแสเงินสดเข้ามา ปัจจุบันห้องชุดในโครงการดังกล่าวได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อประมาณ 70-80 ห้อง และบริษัทได้จ่ายเงินกู้คืนไปแล้วประมาณ 400-500 ล้านบาท

2. ในโครงการนอร์ทพ้อยท์ที่มีการขายห้องชุดได้แล้ว แต่ยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดประมาณเท่าไร และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2553 ประมาณเท่าไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ตามข้อมูลที่ได้รับห้องชุดที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท และบริษัทคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หมดภายในปีนี้ ทำให้บริษัทสามารถจ่ายคืนเงินกู้ได้หมดเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามประธานฯว่า บริษัทระบุว่าการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการเดอะริเวอร์ จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 85 การประมาณการรายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าเพิ่มจากจำนวน 9,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 12,750 ล้านบาท อยากทราบว่าตัวเลขรายได้ตรงนี้เป็นรายได้ของทั้ง 3 ปีรวมกัน หรือเฉพาะรายได้ของปีที่ 3

นายกิตติ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เป็นรายได้ของทั้ง 3 ปีรวมกัน

นายชลกฤต ไพรไพศาลกิจ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. เมื่อไรบริษัทจะมีกำไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้บริษัทกลับมามีกำไร แต่ขณะนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันด้วย

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถ้าเปรียบเทียบแต่ละโครงการแล้ว บริษัทมีกำไรจากการพัฒนาทุกโครงการ แต่การรับรู้รายได้นั้นขึ้นอยู่กับความคืบหน้าการก่อสร้างและยอดขายในปีนั้น ๆ

2. เมื่อพิจารณาบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว ทั้งสองบริษัทมีกลุ่มลูกค้าแบบเดียวกับโรมอน แลนด์ และทั้งสองบริษัทมีโครงการใหม่ ๆ ออกมา และเติบโตขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีกำไรเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะเหตุใดบริษัทถึงยังไม่มีกำไรเหมือนดังเช่นสองบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท โดยในปี 2551 บริษัทก็มีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ในปี 2552 บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นกับเลห์แมน บราเธอร์ส ทำให้บริษัทต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อนำเงินสดมาใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการจึงมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา

นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 2,145,500 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ว่า ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท บริษัทมีรายจ่ายจากการที่บริษัทย่อยได้ทำการยกเลิกสัญญาซื้อเหล็กที่ทำไว้กับผู้ขายรายหนึ่ง ทำให้บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการยกเลิกสัญญาเป็นจำนวนเงิน 228.2 ล้านบาท บริษัทสามารถเจรจาทันทีกับผู้ขายเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า ในขณะที่บริษัทย่อยเข้าทำสัญญาซื้อเหล็กนั้น ราคาเหล็กในตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น หากบริษัทปล่อยให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้นทุนค่าเหล็กก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน บริษัทย่อยจึงเข้าทำสัญญาซื้อเหล็กกับผู้ขายรายหนึ่ง ซึ่งในขณะที่ทำสัญญาเหล็กมีราคาประมาณ 37-38 บาท ต่อกิโลกรัม แต่หลังจากวิกฤติการณ์เลห์แมน บราเธอร์ส ทำให้ราคาเหล็กในตลาดลดลงเป็นอย่างมาก เหลือประมาณ 17-18 บาท ต่อกิโลกรัม ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่บริษัทย่อยจะต้องชำระให้แก่ผู้ขายตามสัญญาซื้อเหล็กคิดเป็นเงินจำนวน 600 ล้านบาทนั้น บริษัทย่อยจึงได้ดำเนินการเจรจากับผู้ขาย เพื่อขอยกเลิกสัญญา และเข้าทำสัญญาซื้อขายใหม่ตามราคาเหล็กที่ลดลง จากการยกเลิกสัญญา ทำให้บริษัทย่อยต้องจ่ายค่ายกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ขาย แต่บริษัทย่อยสามารถทำสัญญาซื้อเหล็กใหม่ตามราคาตลาดที่ลดลงคือในราคา 500 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าเหล็กได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตามงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้นจำนวน 136.2 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไร และไม่มีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนั้นให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 มีรายชื่อดังต่อไปนี้



1. นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์
2. นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบอร์กเกอร์
3. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ให้แก่กรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

นายสุวิทย์ เลหาะพลวัฒนา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 11,889,507 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ว่า การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่นั้น บริษัทได้พิจารณาการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านหรือไม่ เนื่องจากในรายงานประจำปีของบริษัท นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์ ไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเลย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรรมการที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทจะติดต่อสื่อสารกับกรรมการท่านนั้นอยู่ตลอดเวลาผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งแม้ว่าท่านจะไม่เข้าร่วมการประชุมแต่ทางบริษัทจะมีการประสานงานและรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านทราบทุกครั้ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งสิ้นจำนวน 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง
2. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายแวนเนอร์ โยฮานเนส เบอร์กเกอร์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทั้งสิ้นจำนวน 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง
3. มีมติแต่งตั้ง นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบจำนวน 1,519,038,402 เสียง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน 866,960 เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียงทั้งสิ้น 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งนายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางชลรส สันติวิศวกรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ด้วย

คะแนนเสียง 1,519,905,362 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย ซึ่งสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ Employee Stock Option Plan (ESOP) ที่ครบกำหนดอายุแล้วจำนวน 61,787,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 61,787,834 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,312,173,403 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,312,173,403 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,250,385,569 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,250,385,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,312,173,403 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,250,385,569 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,250,385,569 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย (ซึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ครบกำหนดอายุแล้ว) จำนวน 61,787,834 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,250,385,569	บาท	(สามพันสองร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	3,250,385,569	หุ้น	(สามพันสองร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,250,385,569	หุ้น	(สามพันสองร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(- หุ้น)

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง 1,519,905,362 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม) โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นายรณชัย เอกอุดมรัตน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,103,516 หุ้น ได้สอบถามประธานฯ ดังนี้

1. บริษัทมีระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของแต่ละโครงการของบริษัท มีวิธีใดที่จะลดระยะเวลาลงมาหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า โครงการที่บริษัทดำเนินการเป็นโครงการใหญ่ โครงการเดอะริเวอร์ มีมูลค่า 15,000 ล้านบาท โครงการนอร์ทพ้อยท์ มีมูลค่า 5,000 ล้านบาท โครงการ 185 ราชดำริ มีมูลค่า 10,000 ล้านบาท ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2-4 ปี เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้ ในอนาคตบริษัทอาจจะต้องเริ่มมองหาโครงการขนาดกลางมาพัฒนา ซึ่งใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1-2 ปี เพื่อรองรับรายได้ที่ขาดหายไป

2. ที่ดินบริเวณเพลินจิตของบริษัท บริษัทจะนำมาพัฒนาในด้านใด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ เป็นผู้ชี้แจง โดยนายกิตติชี้แจงว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและบริษัทถือหุ้นในที่ดินดังกล่าวประมาณร้อยละ 26 เท่านั้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายสมโภชน์ อินทวานุกุล)